
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดทีี ่ ๒๙  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๒๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  จากนั้นได้มีสมาชิกฯ  ขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  
เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ  คือ   

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกีฬา  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายณณัฏฐ์  หงษ์ชูเวช  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  
องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและกองทุน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายจตุพร  กมลพันธ์ทิพย์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวชนก  จันทาทอง  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  (นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์)  เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายกัณวีร์  สืบแสง   
๓. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์   
กระทู้ถามในล าดับที่  ๒  และ  ๓  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 

และรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ  เรื่อง  ปัญหาช้างป่า 
กับประชาชน  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๗  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  
มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  เรื่อง  ปัญหาการจัดการ
บริหารน้ าในคลองส่งน้ าสายใหญ่  C1  และคลองซอยสาขาในช่วง  กม.  ๐  -  กม.  ๒๕  
(ประตูน้ าบ้านจอมทอง)  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล  ส านักงาน
ชลประทานที่  ๓  พิษณุโลก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่   ๗  มีนาคม  ๒๕๖๗   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์  เรื่อง  แนวทางการรับมือ
ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ  และการประกาศเขตภัยพิบัติจากฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ  
๒.๕  ไมครอน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๕๑ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายทรงยศ  รามสูต  เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์
การก าหนดให้ที่ดินบริเวณที่เขาหรือที่ภูเขาและปริมณฑลที่เขาหรือภูเขา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มี 
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 
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อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๑  -  ๑๑.๔๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางฐิติมา  ฉายแสง  เรื่อง  ความปลอดภัยบนท้องถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๔  และหมายเลข  ๓๐๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้า
การขายคืนให้ราษฎรของที่ดินราชพัสดุ  แปลง  ภก.  ๒๖๓  บ้านบางเทา  ต าบลเชิงทะเล  
อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง  (นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากโครงการขยายทางพิเศษยกระดับถนนพระราม  ๙  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นางมนพร  เจริญศรี)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวีรภัทร  คันธะ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการลดลง
ของพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องในคุ้งบางกะเจ้า  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  
ธันวาคม  ๒๕๖๖   

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ  เรื่อง  การแก้ไข
ปัญหาขยะอาหาร  (Food  Surplus)  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  
ธันวาคม  ๒๕๖๖   

กระทู้ถามในล าดับที่  ๔  และ  ๕  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  
มีนาคม  ๒๕๖๗  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 
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๖. กระทู้ถาม  ของ  นางฐิติมา  ฉายแสง  เรื่อง  ความเดือดร้อนของราษฎร  
ไม่มีน้ าประปาที่มีคุณภาพ  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๗  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ได้มีสมาชิกฯ  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์  พ.ศ.  ....  โดยเปลี่ยนจาก  นายภัทร  ภมรมนตรี  เป็น  นางมุกดา พงษ์สมบัติ  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๗  

๒. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  ปี  ๒๕๖๕   

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาระบบบ านาญพื้นฐาน 
ประชาชน  ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้  นายกองตรี สุธน  จิตร์มั่น  นายจาตุรนต์  ลิ้มมาลินันท์  นายนิติรัตน์  ทรัพย์สมบูรณ์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทีปกร  จิร์ฐิติกุลชัย  อนุกรรมาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงมณี  
เลาวกุล  นายชนิสร์  คล้ายสังข์  และนายวณัช  บัณฑิตาโสภณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 
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เมื่อประธานคณะกรรมาธิการ  ประธานคณะอนกุรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการ  
ได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   ประธานคณะกรรมาธิการ  
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ   
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นายชูชัย  ต.ศิริวัฒนา  นางสาววิลลี่  อมราภรณ์  และนายพงศ์ธร  จันทราธิบดี   
อนุกรรมาธิการ  นายสราวุธ  เทศศิริ  และนายธงไชย  ชมถนอม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการ  
ได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ประธานคณะกรรมาธิการ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
และอนุกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ไดม้ีสมาชิกฯ  ขอปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ  คือ  ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
หม่อมหลวงชโยทิต  กฤดากร 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วในล าดับถัดไป  คือ  
รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ  
รายไตรมาสที่   ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๗   
ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 
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ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้  นายไกลก้อง  ไวทยการ  และนายปกป้อง  จันวิทย์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  
ประธานคณะกรรมาธิการ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมไดม้ีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดท ามาตรการป้องกัน   แก้ไข  ฟื้นฟู   
และเยียวยากรณีน้ ามันรั ่วไหลทางทะเล  ซึ่ง  นายกฤช  ศิลปชัย  เป็นผู ้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศกึษาและ
จัดท ามาตรการป้องกัน  แก้ไข  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเล  กรณีน้ ามันรั่วไหล
ทางทะเล  ซึ่ง  นายสุรเกียรติ  เทียนทอง  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓๑)   

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา  และมีมติ ให้คณะกรรมาธิการฯ  
พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา  ๙๐  วัน 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๓๕  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี 

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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